

SANY รุกจ้างพนักงานทั่วโลก มุ่งผลักดันกลยุทธ์การขยายธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ



บริษัท SANY รั้งอันดับที่ 8 ในการจัดอันดับ 50 ผู้ผลิตเครื่องจักรวิศวกรรมชั้นนำของโลกประจำปี 2561 ในรายงาน International Construction ของ KHM โดยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ SANY คือการพัฒนาธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ บริษัทจึงส่งเสริมกลยุทธ์การปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่น และให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงานท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ผลพวงที่ชัดเจนของการพัฒนาธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ

ในปี 2560 SANY สามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงานได้มากถึง 1.1618 หมื่นล้านหยวน โดยมีสัดส่วนประสิทธิภาพการดำเนินงานอยู่ที่ 30% หรือเพิ่มขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบรายปี นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 SANY ยังมีรายได้จากการดำเนินงานสูงถึง 2.81 หมื่นล้านหยวน ทะยานขึ้น 46.42% เมื่อเทียบรายปี และมีกำไรสุทธิ 3.389 พันล้านหยวน พุ่งขึ้นถึง 192.09% เมื่อเทียบรายปี ขณะเดียวกัน SANY ได้ขยายธุรกิจใหม่ในต่างประเทศมากขึ้นตามนโยบาย Belt & Road Initiative ของรัฐบาลจีน โดยเดินทางสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ตามแนวเส้นทางสายไหม พร้อมสานต่อธุรกิจในประเทศเหล่านี้ และมุ่งมั่นที่จะวาง 5 ระบบในท้องถิ่น ได้แก่ ระบบดีลเลอร์ที่ทรงพลัง ระบบลูกค้ารายใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูง ระบบการบริการเชิงรุก ระบบสรรหาบุคลากรในต่างประเทศที่เป็นเลิศ และระบบควบคุมความเสี่ยงทางการเงินที่พัฒนามาเป็นอย่างดี

สำหรับอนาคต SANY จะอาศัยกลยุทธ์ดิจิทัลและกลยุทธ์ระหว่างประเทศ ในการสร้างชื่อเสียงในฐานะแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเครื่องจักรวิศวกรรม

ผลักดันกลยุทธ์การสร้างทีมงานในท้องถิ่น

SANY มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ ดังนั้น การสร้างทีมงานในท้องถิ่นจึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ โดยบริษัทได้วางกลไกการสรรหาบุคลากรในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ มีความหลากหลาย และเข้ากับบริบทของประเทศนั้นๆ การผลักดันการเติบโตของธุรกิจด้วยนวัตกรรมการสรรหาบุคลากรเช่นนี้ ทำให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิศวกรรมคุณภาพเยี่ยมสู่ลูกค้าทั่วโลก

SANY มีศูนย์วิจัยและพัฒนาในต่างประเทศ 5 แห่ง มีสำนักงานในต่างประเทศ 10 แห่ง และมีดีลเลอร์ในต่างประเทศกว่า 100 ราย พร้อมดำเนินธุรกิจครอบคลุมกว่า 150 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ธุรกิจใหม่ในต่างประเทศที่

กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ SANY ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเป็นจำนวนมาก บริษัทให้ความสำคัญกับการแสวงหาและป้อนเฉพาะบุคลากรที่มีความสามารถ โดยได้มีการประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 60 คน จากทั่วโลก พร้อมมอบโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงค่าตอบแทนสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพื่อเป็นการผลักดันพันธกิจอันยิ่งใหญ่ในการ “เปลี่ยนแปลงโลกด้วยคุณภาพ”

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sanyglobal.com

สื่อมวลชนติดต่อ:

Ms. Liao (Jojo)

โทร. +86-731-85251018

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180903/2226633-1>

คำบรรยายภาพ - ไปสเตอร์รับสมัครพนักงาน